

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH Vững bước vào năm học mới

Trường Đại học Thái Bình được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa nghề, đa bậc học nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước. Những năm gần đây, nhà trường không ngừng đổi mới trên mọi phương diện, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, từng bước khẳng định vị thế, xây dựng thương hiệu...



Học sinh THPT tiếp cận thông tin trong ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Xác định chất lượng đào tạo là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong mọi hoạt động của nhà trường nhằm góp phần cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng, đồng thời thực hiện chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, tập thể nhà trường luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã đề ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, không ngừng mở rộng quy mô đào tạo cả về số lượng và chất lượng, tăng cường đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, trang bị hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong từng cấp học, bậc học, từng ngành nghề đào tạo.

Trường Đại học Thái Bình hiện có 25 đơn vị trực thuộc gồm: 9 phòng chức năng, 10 khoa chuyên môn, 5 trung tâm, 1 ban quản lý ký túc xá với đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên 262 người, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chiếm trên 80%. Định kỳ hai năm một lần nhà trường tổ chức rà soát, phát triển chương trình đào tạo nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, nội dung, phương pháp giảng dạy mới. Từ đó, tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường luôn gắn giảng dạy lý thuyết với kiến thức thực tiễn, coi trọng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp kết hợp kỹ năng mềm để mỗi sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra trường hội tụ cả kiến thức khoa học và thực hành ứng dụng, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nhiều phương pháp giảng dạy tích cực được đội ngũ giảng viên nhà trường áp dụng nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động của sinh viên, học sinh trong quá trình học tập. Song song

với đó, Trường Đại học Thái Bình đã tăng cường hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học có uy tín như Đại học Khoa học và Công nghệ Chihlee (Đài Loan), Đại học Nhật ngữ Sendai (Nhật Bản) để cử giảng viên sang giảng dạy tại nhà trường và phối hợp với các đối tác Nhật Bản trong việc tuyển chọn sinh viên sang làm việc. Với phương châm "Học phải đi đôi với hành", công tác đào tạo gắn với doanh nghiệp được nhà trường chú trọng. Trường Đại học Thái Bình đã chủ động tìm kiếm và liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp uy tín như Canon, Nissan, Toyota, Samsung, Tập đoàn Dệt may, Tổng công ty Lắp máy Lilama... đưa sinh viên, học sinh đi thực tế, thực tập, trải nghiệm, rèn luyện tay nghề, sau khi ra trường doanh nghiệp sẽ tiếp nhận sinh viên, học sinh vào làm việc. Các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng đánh giá cao kỹ năng, phong cách

làm việc và đạo đức của những công nhân được Trường Đại học Thái Bình đào tạo. Sinh viên Phạm Thị Thảo, lớp ĐHKH 5A2 chia sẻ: Bên cạnh việc giảng dạy những kiến thức chuyên ngành, đời sống văn hóa tinh thần của sinh viên, học sinh được nâng cao do nhà trường thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, an toàn giao thông, phòng, chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên, học sinh... Hàng tháng đều tổ chức bình xét danh hiệu thi đua "Học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện theo lời Bác", tạo hiệu quả tốt trong việc quản lý, rèn luyện sinh viên, học sinh của nhà trường.

Năm học 2017 - 2018 Trường Đại học Thái Bình thực hiện mở mã ngành đào tạo mới với 11 ngành đại học, 18 ngành cao đẳng, 15 ngành trung cấp. Đến nay, nhà trường đã tuyển sinh được hơn 1.000 sinh viên, học sinh khóa mới, đưa tổng số sinh viên, học sinh các hệ của nhà trường lên gần 4.000 người. Bà Nguyễn Thị Kim Lý, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết: Nhận thức rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm và sứ mệnh của nhà trường trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học sinh Trường Đại học Thái Bình quyết tâm xây dựng trường thành một khối đoàn kết, bảo đảm kỷ cương, chất lượng, hiệu quả trên mọi mặt hoạt động. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chủ trương thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ trong nhà trường, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về mọi mặt hoạt động, phát huy nội lực và sức mạnh tổng hợp, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và cho cả nước.

Kế thừa và phát huy bề dày lịch sử, truyền thống gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, thầy và trò nhà trường vững hành trang bước vào năm học mới với quyết tâm xây dựng Trường Đại học Thái Bình trở thành trường đại học uy tín và thương hiệu trong cả nước.

TRINH CƯỜNG



Trường Đại học Thái Bình.



Sinh viên Trường Đại học Thái Bình trong giờ học.

Xây dựng Đảng ở phường Bồ Xuyên

Phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) thành lập tháng 8/1981, hiện có 4.128 hộ với 15.610 khẩu, trong đó có 1.032 đảng viên sinh hoạt tại 55 chi bộ. Đảng bộ, chính quyền phường nhiều năm được công nhận trong sạch, vững mạnh xuất sắc. Năm 2003 phường được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Có được thành quả khá toàn diện trên, phường Bồ Xuyên đã khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thời kỳ đổi mới. Trong những năm qua, Đảng ủy phường và chi ủy các cơ sở luôn coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, nắm sâu, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. Chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng một cách nền nếp, bài bản. Duy trì giao ban nắm tình hình hàng tháng, phân công đồng chí có năng lực làm báo cáo viên. Ngày 27 hàng tháng họp báo

hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, biết tranh thủ, khai thác trí tuệ đội ngũ cán bộ hưu trí, người có công tham gia công tác xây dựng Đảng. Từ ngày thành lập phường đến nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt của các chi bộ, tổ dân phố, MTTQ, cựu chiến binh, phụ nữ, chủ tịch tổ, khuyến học... từ phường đến cơ sở đều do các đồng chí đã nghỉ hưu đảm nhận. Nhiều phong trào do các đồng chí đã nghỉ hưu đảm nhận hoạt động hiệu quả như phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, "Tinh phường nghĩa phố" được Bộ Công an, Quân khu 3 nhiều lần mời đi báo cáo điển hình. Đảng bộ có 710 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 33 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 - 70 năm tuổi đảng. Cấp ủy phường và chi bộ các cơ sở chú

hiện "nói không đi đôi với làm" và "đấu voi đuổi chuột" lợi dụng luồn lách và tham ô, lãng phí. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được Đảng ủy, các chi ủy đặc biệt quan tâm. Qua các cuộc bầu cử HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể bảo đảm chất lượng, dân chủ, đúng quy trình. Do đó, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể ở phường Bồ Xuyên hoạt động rất hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Kinh tế tư nhân, dịch vụ, thương mại được tạo điều kiện phát triển, người lao động có việc làm, hộ giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm còn 1,57%, gia đình văn hóa đạt 99,7%, gia đình học tập đạt 97,5%, không còn tụ điểm tệ nạn xã hội. Hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều đạt chuẩn, ở tốp đầu của thành phố và của tỉnh. Chính sách với người có công và đối tượng xã hội được chăm lo chu đáo cả tinh thần và



Một khu dân cư trên tuyến phố Trần Thái Tông (phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình). Ảnh: MINH ĐỨC

cáo viên ở chi bộ, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để truyền đạt tới đảng viên và nhân dân.

Công tác tổ chức cán bộ và công tác đảng viên ở Đảng bộ phường Bồ Xuyên thể hiện cách làm tự chủ, dân chủ, chắc chắn và chất lượng từ xây dựng nguồn cơ bản đến nguồn kế tiếp. Cũng như đảng bộ các phường, xã khác, phường Bồ Xuyên qua 10 kỳ đại hội đều được quán triệt và triển khai nghiêm túc, thể hiện rõ chất lượng sinh hoạt cấp ủy từ phường đến chi bộ, dân chủ thảo luận và thống nhất giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở tự lực, chủ động và chịu trách nhiệm với cấp trên, có sáng tạo ứng dụng các và pháp luật nên từ Đảng ủy phường đến chi ủy các cơ sở giữ được sự đoàn kết, thống nhất, 100% chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh, 20% chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Với công tác cán bộ, phường luôn bám sát và triển khai thực

trọng chăm lo cho hoạt động của đoàn thanh niên, trung bình mỗi năm phường kết nạp được từ 6 - 8 đảng viên. Trong công tác dân vận, thâm nhuần lời Bác dạy: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", ở phường Bồ Xuyên, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quán triệt nhuần nhuyễn tư tưởng đó trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Dân chủ trong lãnh đạo và trong thi hành thực hiện nhiệm vụ nên các phong trào hoạt động mạnh, đều như phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Tinh phường nghĩa phố", quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, quân sự, quốc phòng địa phương.

Công tác kiểm tra, cấp ủy phường chú trọng kiểm tra, giám sát và thông qua MTTQ kiểm tra, giám sát, phân biệt việc lãnh đạo thực hiện Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, thực hiện các nhiệm vụ trên giao, nhiệm vụ của Đảng ủy, HĐND, UBND để ra. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra nên không có biểu

hiện "nói không đi đôi với làm" và "đấu voi đuổi chuột" lợi dụng luồn lách và tham ô, lãng phí.

Hiện nay, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Không chủ quan thỏa mãn, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và thành phố để tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ, chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh.

VŨ HỒNG THÁI
(Thành phố Thái Bình)

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết Trung thu năm 2017, lực lượng chức năng huyện Thái Thụy đang tích cực kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung vào các mặt hàng có sức tiêu thụ lớn như bánh trung thu, kẹo, nước giải khát, đồ chơi trẻ em...

THÁI THUY Tăng cường kiểm tra thị trường dịp tết Trung thu

Thời điểm này, các cửa hàng tạp hóa, siêu thị trên địa bàn huyện Thái Thụy đang bày bán nhiều loại hàng hóa phục vụ tết Trung thu với nhiều chủng loại, mẫu mã khác nhau. Theo bà Bùi Thị Lơ, chủ đại lý cấp 1 chuyên kinh doanh hàng tiêu dùng ở thị trấn Diêm Điền, vào mỗi dịp tết Trung thu nhu cầu mua sắm các mặt hàng bánh trung thu, kẹo, nước giải khát... của người dân thường tăng từ 20 - 30% so với ngày bình thường. Vì vậy, trong dịp này, cửa hàng của tôi phải nhập thêm các mặt hàng trên để bày bán, doanh thu bán hàng đạt từ

15 - 20 triệu đồng/ngày. Riêng mặt hàng bánh trung thu, cửa hàng chủ yếu bày bán những sản phẩm có thương hiệu như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bảo Hưng. Hiện nay, sức mua bánh trung thu của người dân bắt đầu tăng, nhiều đơn vị, cơ quan đặt mua bánh với số lượng lớn. Trên địa bàn huyện Thái Thụy hiện có 600 - 700 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng ăn uống, cửa hàng kinh doanh bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát cùng hàng trăm hộ kinh doanh, buôn

bán nhỏ lẻ. Nhằm bình ổn thị trường, hạn chế tình trạng gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2017, đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra trên toàn huyện. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng được sử dụng

nhieu trong dịp tết Trung thu; thời gian kiểm tra từ ngày 12/9 đến ngày 6/10/2017. Ông Vũ Tô Giang, Đội phó Đội Quản lý thực hiện kế hoạch của huyện, đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra được hơn 30 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo tại các xã, thị trấn. Trong đó, tập trung kiểm tra các điều kiện sản xuất, kinh doanh như cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, kinh doanh, việc chấp hành quy định của pháp luật về ghi



Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra mặt hàng bánh trung thu tại cửa hàng kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

nhân hàng hóa, niêm yết giá, bán theo giá niêm yết và công bố hợp quy, hợp chuẩn sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng

hóa... Qua kiểm tra, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo đều chấp hành tốt các quy định, nhất là

điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Cũng trong đợt kiểm tra này, lực lượng chức năng của huyện cũng nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở kinh doanh bánh trung thu cần bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh để bánh trực tiếp dưới ánh nắng, không để gần hàng hóa có mùi lạ; tuyệt đối không được bán bánh quá hạn sử dụng, bị mốc hỏng. Tuy nhiên, để tết Trung thu năm 2017 diễn ra vui tươi, an toàn, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng thì mỗi người dân hãy là một người tiêu dùng thông thái. Trước khi chọn mua sản phẩm cần chú ý nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm. Khi mua bánh trung thu nên chọn sản phẩm có lớp bao bì có nguồn gốc, nhãn hiệu uy tín, bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

TRẦN TUẤN